

วิธีเสริมความเฮง.... แก้วความช่วย....ตามหลักฮวงจุ้ยจีน

นำเสนอเมื่อ : 3 มิ.ย. 2552

เสริมความเฮง แก้วความช่วย

วิธีเสริมความเฮง-แก้วความช่วย ตามแบบจีน ตามหลักฮวงจุ้ยจีน เขาใช้วิธีการในการตั้งฮวงจุ้ยโดยการนำสัตว์ต่าง ๆ ที่เข้ากันและของมงคลต่าง ๆ มาวางเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลและปรับเปลี่ยนชีวิต ซึ่งเป็นการใช้วิธีทำให้เกิดความสมดุลของธรรมชาติรอบตัว

ผู้ที่เกิดราย “ปีนักษัตร” ต่าง ๆ กับ “วิธีเสริมความเฮง-แก้วความช่วย” ตามแบบจีน !!

ปีชวด-ปีหนู ในปีใหม่ปีฉลู พ.ศ. 2552 นี้ จะมีคู่ค้า คู่มิตร คู่ใจที่ดี ที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องความรัก ซึ่งควรจัดวาง “กวาง” 1 ตัว หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จะเป็นรูปภาพหรือรูปปั้นก็ได้ ไม่จำกัด

ปีฉลู-ปีวัว ปีนี้เป็นปีของตัวเอง ผู้ที่เกิดปีนักษัตรฉลูในปีนี้อะไรต้องรอบคอบมาก ๆ และอย่าเคลื่อนไหวในเชิงที่เป็นความขัดแย้ง ควรจัดวาง “หมู” 1 ตัว หันหน้าไปทางทิศใต้ เพื่อไปดึงดาวมงคลของหมูมาช่วยเสริม จะนำโชคที่ดีมาให้ โดยอาจจะวางบนโต๊ะทำงานเป็นหมูออมสินก็ยังได้

ปีขาล-ปีเสือ ปีนี้จะดีมาก ๆ มีดาวมงคล 3 ดวง จะเป็น 1 ใน 4 ปีเกิดที่โดดเด่นในปีนี้ ควรจัดวาง “นกเป็ดน้ำ” หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จะเด่นเรื่องการเดินทาง เรื่องความรัก เรื่องของเพศตรงข้าม การค้าขายเกี่ยวข้องกับแพขนที่เกี่ยวกับเพศหรือบงบอกเพศ การทำงานที่เกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามจะดี

ปีเถาะ-ปีกระต่าย ปีฉลู 2552 นี้มีดาวมงคลน้อยมาก คือเพียง 1 ดวงเท่านั้น แต่ก็ดวงที่ดี เป็นดวงของโชคลาภ ควรจัดวาง “ไซเซียงเอี้ย” หันหน้าไปทางทิศใต้ ไซเซียงเอี้ยจะทำให้โชคดี

ปีมะโรง-ปีงูใหญ่หรือมังกร ในปีฉลูคนเกิดปีมะโรงจะมีปัญหา เพราะมังกรไม่ถูกกับวัว วิธีแก้คือ ควรจัดวาง “ไก่” 1 คู่ หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ไก่จะเป็นตัวกลางประสานกับวัว ช่วยลดปัญหา

ปีมะเส็ง-ปีงูเล็ก ก็เป็น 1 ใน 4 ปีที่ดี คือขาล มะเส็ง วอก ระกา โดยปีมะเส็งมีดาวมงคล 3 ดวง ดาวที่ดีที่สุดคือดาวตูทองคำ จึง ควรจัดวาง “ทองกอน” 3 กอน ทางทิศใต้ของโต๊ะทำงาน จะทำให้การเงินคล่องดี

ปีมะเมีย-ปีม้า พันเคราะห์จากปีชวด ควรจัดวาง “ฮุก-ลก-ซิว” หันหน้าไปทางทิศใต้ โดยฮวงวักกลาง ลกวางไวช่าย และซิวคือคนแก่ที่ถือสิ่วทอวางไวทางขวา จะทำให้ดี 3 สิ่งคือ โชคลาภ วาสนา สุขภาพ

ปีมะแม-ปีแพะ ปีฉลู 2552 นี้ถือว่าเป็นปีปะทะชน 100% ซึ่งต้องระวังสุขภาพ และความขัดแย้ง ควรจัดวาง “ผีซิวหรือปีเซี่ยะ” หันหน้าไปทางทิศใต้ หรือจะพกดัตตไวก็ได้ ผีซิวหรือปีเซี่ยะนี้เชื่อกันว่าเป็นสัตว์วิเศษ มีกนแต่ไม่มีรูทวาร จะสลายสิ่งชั่วร้าย ส่วนสิ่งที่ดีจะ เก็บไว้

ปีวอก-ปีลิง ปีนี้เป็นปีที่มีดาวมงคลมากถึง 4 ดวง ดังนั้นปีฉลูปีนี้ปีวอกจะดีที่สุด จะเด่นมาก ควรวาง “กิเลน” 1 คู่ หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งกิเลนตัวผู้จะมีลูกโลก ส่วนตัวเมียเหยียบทองกอนไว้

ปีระกา-ปีไก่ มีดาวบุ๋บกับดาวบุนสมดุลกัน ควรจะไหว้ “เทพ กวนอู” เพราะเทพกวนอูเป็นดาวบุน ส่วนดาวบุนของเทพกวนอู บุนคือเจดีย์บุนเซียง ควรจัดวาง “เจดีย์บุนเซียง 9 ชั้น” ทางทิศใต้ของโต๊ะทำงาน ซึ่งการสอบ การแข่งขัน การเลื่อนตำแหน่ง จะดีมาก

ปีจอ-ปีหมา ก็ปะทะชนกับปีฉลูเช่นเดียวกัน คนปีจอปีนี้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ จะมีเรื่องให้เสียเงินเล็ก ๆ น้อย ๆ จากเรื่องคนอื่น เพราะปีจอเป็นปีซื่อสัตย์ โกงใครไม่เป็น และชอบช่วยเหลือ ควรจัดวาง “คางคกคาบเหรียญ” หันหน้าไปทางทิศใต้ คางคกคาบเหรียญเป็นสัตว์วิเศษ มี 3 ขา จะนำเงินนำทองมาให้ ทำให้โชคดี

ปีกุน-ปีหมู ผู้ที่เกิดปีนี้ที่เน้นที่สุดคือการเดินทาง เพราะว่าดาวที่สองและเป็นมงคลที่มีแค่นี้ดวงนั้น ดวงที่สำคัญคือเอี้ยะแบหรือดาวม้าปีกทอง เป็นดาวเกี่ยวกับการเดินทาง ควรจัดวาง “ม้า” 1 ตัว หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และคนเกิดปีหมูนั้น ในปีนี้ ควรเดินทางเพื่อเสริมดวง ด้วย จะไปไหนก็ได้ ไปพักผ่อน ไปไหว้พระ อย่างน้อยต้องค้าง 1 คืน แล้วจะดีก็เป็นวิธี “ไหว้เทพเจ้า-เสริมเฮง-แกชวย” แบบจีน

อาจมีทั้งผู้ที่เชื่อ-ผู้ที่ไม่เชื่อ...ก็ยอมสุดแท้แต่บุคคล แต่ทำแล้วสบายใจ-มั่นใจขึ้น...ก็คงไม่เสียหายอะไรนะคะ